



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
ตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ เป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ เป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จำนวน ๑ อัตรา ตามประกาศลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ และวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกฯ เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๑๗ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๘ จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ เป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงกว่าเรียงลงมาตามลำดับ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้าย ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจะแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามลำดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้แนบท้ายประกาศนี้ และเมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจำนวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีสำรองเป็นอันยกเลิก

อนึ่ง การสอบคัดเลือกครั้งนี้ ผู้สมัครสอบคัดเลือกได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครฯ หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน แม้จะเป็นผู้สอบคัดเลือกได้แล้วหรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตาม คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จะพิจารณายกเลิกการแต่งตั้งในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙

(นายวิทยา คุณปลื้ม)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่ง
ต่างสายงาน ตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ เป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น
(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙)

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

ลำดับที่สอบได้	เลขประจำตัวสอบ/ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/สังกัด	คะแนน				
		ภาคความรู้ ความสามารถ ทั่วไป (๑๐๐ คะแนน)	ภาคความรู้ ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะ ตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)	ภาคความ เหมาะสมกับ ตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)	คะแนนรวม (๓๐๐ คะแนน)	คิดเป็น ร้อยละ
๑	๐๑-๐๐๑ นางสาวเบญจรัตน์ ฐิติวร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	๗๒.๐๐	๘๗.๕๐	๘๒.๑๗	๒๔๑.๖๗	๘๐.๕๖

หมายเหตุ : ผู้สอบคัดเลือกได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ในลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง
ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ กองการเจ้าหน้าที่ (ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง) อาคาร ๑
ชั้น ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี